
 
 

รายงานการประชุมสภาการศึกษา  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖6 

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา 1๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมก าแหง  พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
ผู้มาประชุม 
  1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม 
 (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แทน) 
 กรรมการโดยต าแหน่ง 
  2.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายอรรถพล  สังขวาสี) กรรมการ 
  3.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 
  (เรืออากาศโท สมพร ปานด า รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทน) 
  4.  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรรมการ 
 (นายธนสุนทร สว่างสาล ีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แทน) 
  5.  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ 
  (นางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค  ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทน) 
  6. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
  (นางสาวจันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แทน) 
  7.  ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ 
  (นางนภสร  ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน แทน) 
  8.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
  (นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการ 
  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน) 
  9.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 
 (นางสาวภัทรพร  เล้าวงค์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม แทน) 
10. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
 (นายสุรพล ทิพย์เสนา ผู้อ านวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
      ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน) 
11. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
 (นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      ขั้นพ้ืนฐาน รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แทน) 
 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน 
12. นายบุญเลี้ยง  ไขษรศักดิ์ กรรมการ 
 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13. นายนุชากร  มาศฉมาดล กรรมการ 
 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
14. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร  ลีลารัศมี กรรมการ



๒ 

 

 กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
15. นายสมัย  เจริญช่าง กรรมการ 
 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น 
16. นายชัชวัสส์  เศรษฐี กรรมการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17. นางสาวกรองทอง  บุญประคอง กรรมการ 
18. นายคมสัน  โพธิ์คง กรรมการ 
๑๙. นายชาติชาย  เกตุพรหม กรรมการ 
20. รองศาสตราจารย์ดนุวัศ  สาคริก กรรมการ 
21. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ กรรมการ 
๒๒. นางสาวนิรมล  เมธีสุวกุล กรรมการ 
๒๓. ศาสตราจารย์บังอร  เสรีรัตน์ กรรมการ 
๒๔. นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร กรรมการ 
25. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร กรรมการ 
26. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประมา  ศาสตระรุจิ กรรมการ 
๒๗. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา กรรมการ 
๒๘. นางปัทมา  วีระวานิช กรรมการ 
๒๙. นายวิริยะ  รามสมภพ กรรมการ 
๓0. นายสกล  กิตติ์นิธ ิ กรรมการ 
๓๑. นายสุรศักดิ์  มุกประดับ กรรมการ 
๓๒.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี กรรมการ 
๓๓. นายเหมพงศ์  ทวีกาญจน์ กรรมการ 
๓๔. นายอดุลย์  พิมพ์ทอง กรรมการ 
๓๕. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  จิตต์เจริญ กรรมการ 
๓๖. นายอ านาจ  วิชยานุวัติ กรรมการ 
๓๗. นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการสภาการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
  ๑. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ลาประชุม 
  2. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) ลาประชุม 
  3. นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ ์ ลาประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสวัสดิ์  ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. นายธนู  ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
3. นางรัชนี  พึ่งพาณิชย์กุล    ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษา 
4. นางอ าภา  พรหมวาทย์       ผู้อ านวยการส านักประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. นายสมพงษ์  ผุยสาธรรม          ผู้อ านวยการส านักพัฒนากฎหมายการศึกษา 
6. นางประวีณา  อัสโย        ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 
7. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีคล้าย                                      ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
8. นางรุจิรา  สุนทรีรัตน์                                          ผู้อ านวยการกลุ่มงานจริยธรรม 
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9. นางเพทาย  บุญมี        ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
10. นางนันทิชา  ไวยนพ                                ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
11. นางสาวช่อบุญ  จิรานุภาพ                    ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
12. นางรุ่งตะวัน  งามจิตอนันต์               นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

                                                                        ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
13. นางสาวจันทิมา  ศุภรพงศ์                              นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

                                                                   ผูอ้ านวยการส านักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
14. นางสาวสายรุ้ง  แสงแจ้ง                                นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

                                                           ผู้อ านวยการส านักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
15. นายศราวุธ  บุญคล่อง                                นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

                                                                                         ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
16. นางโชติกา  วรรณบุรี                           นักวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบาย 
                                                          และแผนการศึกษาแห่งชาติ ส านักนโยบายและแผนการศึกษา 
17. นายวีระพงษ์  อู๋เจริญ                          นักวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์ 

                                                         สภาวการณ์การศึกษา ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา 
18. นางสาวกาญจนา  หงษ์รัตน์                   นักวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบาย 

                                                                 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ส านักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
19. เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า การประชุมวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จ านวน ๓๗ คน โดยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
ก าแหง พลางกูร จ านวน ๑๗ คน เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒๐ คน และลาประชุม 
จ านวน ๓ รูป/คน ดังนี้ ๑. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ๒. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) 
และ ๓. นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ์ ในโอกาสนี้ขออนุญาตให้นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 9 คน เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 
คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม กล่าวแสดงความยินดี
และขอบคุณนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
การประชุมในครั้งนี ้
 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม กล่าวเปิด
การประชุมและให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอผลการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในช่วงที่ผ่านมา
ให้ที่ประชุมทราบ  

นายสวัสดิ์  ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา น าเสนอการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาให้ที่ประชุมทราบ ๓ เรื่อง เรื่องที่ ๑ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications 
Framework หรือ NQF) ปัจจุบันมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ แต่ควรจัดตั้งสถาบันกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพ่ือให้เป็นศูนย์รวมในการก าหนด
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มาตรฐานกรอบคุณวุฒิของประเทศ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ เป็นหน่วยงานกลาง 
ในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันกรอบคุณวุฒิแห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันกลางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ และสามารถท าให้มาตรฐานฝีมือแรงงานเทียบเท่า
นานาชาติได้ เรื่องที่ ๒ ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เป็นการสะสมหน่วยกิตโดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหน 
เมื่อไหร่ก็ได้ ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ไม่จ าเป็นต้องเรียนตามกรอบสาระการเรียนรู้ และ 
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด แต่สามารถน าผลการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาสะสมเป็นหน่วยกิตและสามารถ 
น ามาเทียบโอนสาระการเรียนรู้ หรือสามารถออกวุฒิบัตรรับรองผลการเรียนได ้ซ่ึงปัจจุบันส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาอยู่ระหว่างการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ   
หากประสบผลส าเร็จจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดซึ่งไม่สามารถเรียนในระบบได้  
เรื่องที่ ๓ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กวัยแรกเกิดถึง ๖ ขวบ เป็นช่วงวัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนา
และเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตมามีคุณภาพ แต่ในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ดูแล 
เด็กปฐมวัยในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งการดูแลเด็กปฐมวัยของหน่วยงานต่าง ๆ  ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ยังขาดการบูรณาการงานร่วมกัน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศใช้แล้ว 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงจัดตั้งส านักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้นเพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้ 
จนถึงปัจจุบัน ท าให้สามารถดูแลขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังด าเนินการในประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ เช่น การจัดท าและ
ปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ การปฏิรูปการศึกษาโดยการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นต้น  

คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช ประธานการประชุมให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาได้สร้างประโยชน์ให้คนตั้งแต่แรกเกิดโดยการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีระบบ Credit Bank 
รองรับผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งการสะสมหน่วยกิตมีการด าเนินงานในแต่ละประเภทและแต่ละระดับ
การศึกษาอยู่แล้ว ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยง Credit Bank ของแต่ละ
หน่วยงานเข้าด้วยกัน แต่การประชาสัมพันธ์ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จึงขอให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประกาศเรื่องการด าเนินงานเกี่ยวกับ Credit Bank ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน และยังมีการ
ด าเนินงานเรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ โดยสามารถ
เทียบวุฒิการศึกษาในระดับนานาชาติได้ ประเด็นที่น่าสนใจคือการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศมีข้อมูล
ตรงกันว่า การลงทุนกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๖ ขวบ หรือช่วงปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดมากกว่า 
ทุกช่วงวัย จึงควรประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องการอ่าน โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน 
วันละ ๕ นาที ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ การอ่านหรือเล่านิทานให้ลูกฟังท าให้พ่อแม่ได้มีเวลาใกล้ชิดกับลูก 
นอกจากนั้นยังท าให้เด็กมีความคิดและจินตนาการ เกิดการเรียนรู้ ฝึกสมอง และคิดวิเคราะห์ได้ จากนั้น 
ให้ติดตามดูว่าเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มท่ีพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้อ่านหนังสือให้ฟังเด็กมีความแตกต่างกันอย่างไร เป็นประเด็นที่ขอให้คณะกรรมการ
สภาการศึกษาร่วมกันคิดและรณรงค์ให้เป็นรูปธรรม 



๕ 

 

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีคณะกรรมการตามบทบาทหน้าที่ ๓ คณะ ได้แก่ ๑. คณะกรรมการสภาการศึกษา 
คือคณะกรรมการชุดนี้ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ ๒) คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรองนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และ ๓) คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
มีรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลงานคุณวุฒิการศึกษา/งานคุณวุฒิวิชาชีพเป็นประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ
ทั้ง ๓ คณะด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในบริบทที่แตกต่างกัน คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยรับผิดชอบเด็กแรกเกิดจนถึง ๖ ขวบ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ปัจจุบันได้จัดท า Facebook fan page “ปฐมวัยไทยแลนด์” และเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์” ซึ่งเปิดตัวและ
น าเสนอที่ท าเนียบรัฐบาลแล้ว โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เว็บไซต์ปฐมวัยไทยแลนด์มีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปกครอง โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
และการเลี้ยงดูบุตรจนถึงอายุ 6 ขวบ ซึ่งเป็นอีกบทบาทหนึ่งของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการด าเนินงานของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ฝ่ายเลขานุการจะน าความก้าวหน้า 
การด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
มาน าเสนอให้คณะกรรมการสภาการศึกษาได้รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป  

กรรมการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษเน้นให้พ่อแม่ผู้ปกครอง 
อ่านหนังสือให้ลูกฟังเป็นเวลา ๑๕ นาที เป็นประจ าทุกวัน ซึ่งประเทศอังกฤษน าแนวทางนี้มาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรของประเทศ และจากประสบการณ์ตรงที่ได้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ลูกฟังทุกวัน พบว่าทักษะ
ภาษาอังกฤษของลูกเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงสนับสนุนแนวคิดการอ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน 

ประธานการประชุมขอให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดท าโครงการรณรงค์เรื่องการอ่าน
หนังสือให้เด็กปฐมวัยฟัง เสนอไปยังรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องการอ่าน 
ให้เกิดเป็นรูปธรรม  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  น าเสนอ 
ให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/๒๕๖6 เมื่อวันจันทร์ที่  
2๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมภายใน
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อครบก าหนดระยะเวลามีกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุม คือ 
นางเกศทิพย์  ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอปรับแก้รายงานการประชุมหน้า 
12 ความเห็นที่ 17 ดังนี้ บรรทัดที่ 2 ตัดค า “รวมกับ” “การบูรณาการหลักสูตร” บรรทัดที่ 3 ตัดค า  
“ที่สอดคล้องกับ” บรรทัดที่ 4 ตัดค า “ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้จึง” เปลี่ยนค า จาก “ซึ่งครูจะต้อง” เป็น “การ” 
และ “หลักสูตร” เป็น “ตัวชี้วัด” บรรทัดที่ 5 เปลี่ยนค า “ร่วมกับตัวชี้วัดอ่ืน” เป็น “ข้ามกลุ่มสาระ” บรรทัดที่ 6 
ตัดค า “ในลักษณะของห้องเรียนรวมรายวิชา” “นอกจากนั้นจะต้องม”ี บรรทัดที่ 7 ตัดค า “STEM Education” และ
เปลี่ยนเป็น “จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนมากกว่าและถือเป็นการน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างถูกต้อง” 
โดยสรุปข้อความที่ปรับแก้ไขใหม่ในความเห็นที่ 17 มีเนื้อหาดังนี้ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น สามารถน าไปบริหารจัดการและบูรณาการตัวชี้วัดได้ 
ตัวอย่างเช่น กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEAM Education เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง
ของผู้เรียน เป็นสิ่งส าคัญที่ให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ การน าตัวชี้วัดไปบูรณาการข้ามกลุ่มสาระโดยใช้  



๖ 

 

แหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนเป็นห้องเรียนรวม ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวันและชีวิตจริง 
พัฒนาครูเพ่ือให้ครูมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนมากกว่า และถือเป็นการน าหลักสูตรไปใช้อย่างถูกต้อง” 
 ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้รายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการแจ้งปรับแก้เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
น าเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

กรรมการแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมในที่ประชุมหน้าแรก จาก “วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565” 
เป็น “วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 256๖” 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/256๖ วันจันทร์ที่ 2๐ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามท่ีกรรมการแจ้งแก้ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี 3.1 ข้อเสนอการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
 นายวีระพงษ์  อู๋เจริญ  ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาวการณ์การศึกษา ส านักประเมินผลการจัด
การศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา น าเสนอข้อเสนอการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ มีสาระส าคัญดังนี้ 

ที่มาและความส าคัญของการเสนอเรื่องข้อเสนอการส่ง เสริมการจัดการศึกษาส าหรับ 
ผู้มีความสามารถพิเศษต่อคณะกรรมการสภาการศึกษา มี ๒ ประการ ประการแรก ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาได้ด าเนินการศึกษาสภาวะการศึกษาไทยเป็นประจ าทุกปี  โดยขั้นตอนการด าเนินงาน
ประกอบด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับเสียงสะท้อนจากภาคส่วนต่าง ๆ ว่า การจัด 
การศึกษาในปัจจุบันไม่มีความยืดหยุ่นและไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน จึงเสนอให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิเคราะห์สภาวะการศึกษาโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงปรับเปลี่ยนการวิเคราะห์สภาวะการศึกษาจากเดิมที่ใช้ระดับและประเภท
การศึกษาเป็นฐาน เป็น การใช้กลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนเป็นฐานในการวิเคราะห์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑. กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ๒. กลุ่มผู้พิการ ๓. กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ ๔. กลุ่มเปราะบาง  
ซึ่งในล าดับแรกได้ด าเนินการในส่วนของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและมีข้อมูลครบถ้วนแล้ว ประการที่สอง 
การด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
แผนแม่บทที่ ๑๑ และแผนแม่บทที่ ๑๒ ซึ่งแผนแม่บทที่ ๑๒ แผนย่อยที่ ๒ การตระหนักถึงพหุปัญญา 
ของมนุษย์ที่หลากหลาย โดยสาระส าคัญระบุว่า ควรส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยค านึงถึงความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งด าเนินการ และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา  
จึงเป็นที่มาของการเสนอข้อเสนอการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๖  
ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2536 เป็นครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 มีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2541 - 2544 และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๙ แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีกระบวนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษเป็นระยะเวลานานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในปัจจุบัน 
ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาตามความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 



๗ 

 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษไว้อย่างชัดเจน 
ในหลายมาตรา อาทิ มาตรา ๑๐ วรรคสี่ “การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น” มาตรา ๖๐ (๓) “จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร 
ทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มี  
ความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่ม” อีกทั้ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษไว้เป็นการเฉพาะ
ในมาตรา ๓๒ วรรคสอง โดยได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐ มีการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนแม่บทที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ 
ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมถึงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ประการหนึ่งคือ พัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถพิเศษ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ และก าหนดแนวทางการพัฒนา อาทิ ส่งเสริมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง 
ทุกระดับให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ
ของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ นอกจากนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้ก าหนด
หมุดหมายเกี่ยวกับผู้ที่มีความสามารถพิเศษไว้ในหมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษไว้อย่างชัดเจนคือ 
“ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์
ทางงานวิจัยในองค์กรชั้นน า ตลอดจนส่งเสริมการท างานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ และให้  
ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสถานศึกษา 
จัดการศึกษาท่ีหลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม” 

การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษมีหลายด้าน แต่ด้านที่ประสบความส าเร็จ
คือด้านวิทยาศาสตร์เนื่องจากมีหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น ท าให้
การด าเนินงานของด้านวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากกว่าด้านอ่ืน ๆ 

การด าเนินงานการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษในประเทศไทย ประกอบด้วย  
๑. การจัดตั้งเป็นโรงเรียนเฉพาะทางส าหรับผู้ มีความสามารถพิเศษ  ได้แก่ ๑.๑) โรงเรียนส าหรับ 
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
โรงเรียนก าเนิดวิทย์ เป็นต้น ๑.๒) โรงเรียนส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ๑.๓) โรงเรียนส าหรับ 
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี เช่น โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นต้น ๒. การจัดการ
เรียนร่วมกันในโรงเรียนปกติ เป็นการจัดการศึกษาโดยให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเรียนร่วมกันกับผู้เรียนปกติ 
เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เป็นต้น ซึ่งมีความแพร่หลาย 
ในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษาเอกชนด้วย ๓. โครงการ



๘ 

 

และกิจกรรมส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ คือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ เช่น 
๓.๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)  
๓.๒) โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และ
โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ๓.๓) โครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  ปัจจุบันมีจ านวน ๙ แห่ง ๓.๔) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓.๕) โครงการส่งเสริมการผลิตครู 
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ๓.๖) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ๓.๗) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และ ๓.๘) โครงการห้องเรียนกีฬา มีข้อสังเกตว่าโครงการต่าง ๆ  
มีจุดมุ่งหมายทีมุ่่งเน้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่น ๆ มีน้อย และ
ทุกโครงการมุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จได้จะต้องมีครู
ที่มีความสามารถด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูมีเพียงแค่โครงการเดียวเท่านั้น คือ
โครงการ สควค. 

ปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดท าระบบ Ecosystem 
ของการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาจึงวิ เคราะห์ระบบ Ecosystem ของการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
ที่นอกเหนือจากด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Non-Science and Technology Talent) พบว่า มีการจัด
การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา แต่ยังขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ท าให้การพัฒนาผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษทีน่อกเหนือจากด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขาดความต่อเนื่อง 

การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษให้ประสบความส าเร็จ จะต้องด าเนินการ ๓ ขั้นตอน ดังนี้  
๑. การเสาะหาและคัดกรองผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งจะต้องเริ่มด าเนินการตั้งแต่ผู้เรียนยังอยู่ในวัยเด็ก  
โดยปัจจัยความส าเร็จของขั้นตอนนี้คือมีระบบคัดกรองที่ได้มาตรฐานและบุคลากรต้องมีความรู้ในการใช้แบบคัดกรอง 
ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าแบบคัดกรองแล้ว แต่ยังไม่ได้น ามาใช้อย่าง
แพร่หลายมากนัก ๒. การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ปัจจัยความส าเร็จของขั้นตอนนี้ คือ 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการลักษณะหรือด้าน
ความสามารถที่แตกต่างกัน ปัจจุบันมีการพัฒนาหลักสูตรที่ค่อนข้างยืดหยุ่นมากขึ้น แต่อาจจะยังไม่เพียงพอ  
ซึ่งส่วนใหญ่การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษจะจบที่ขั้นตอนนี้ ๓. การใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
จากผู้มีความสามารถพิเศษ ภายหลังการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษแล้ว จะต้องส่งเสริมและจัดหาอาชีพ 
และเวทีให้ผู้มีความสามารถพิเศษได้ใช้ความรู้ความสามารถได้เต็มที่  แต่จุดอ่อนของระบบการศึกษา 
ของประเทศไทยคือ ขาดการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) ที่เหมาะสมส าหรับ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ หรือมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการท างาน ท าให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษไม่สามารถ
ใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ ท าให้ต้องไปท างานต่างประเทศ เป็นการสูญเสียโอกาสของประเทศไทย 
ดังนั้น การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษจะต้องค านึงถึงการใช้ความสามารถและ 



๙ 

 

ความเชี่ยวชาญจากผู้มีความสามารถพิเศษซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
สามารถจ าแนกได้ ๓ ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 นโยบายภาพรวมการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ของประเทศไทยในปัจจุบัน มีสภาพปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ๑) ประเทศไทยไม่มีองค์กรทั้งในระดับชาติและ
ระดับปฏิบัติที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษในภาพรวม ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ไม่สามารถบูรณาการการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน ๒) หน่วยปฏิบัติไม่ได้น าองค์ความรู้ 
หลักสูตร รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษที่มีอยู่แล้ว มาด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ๓) เครื่องมือในการคัดกรองเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ 
ส าหรับเด็กในวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขาดการน าไปใช้อย่างกว้างขวางแพร่หลาย คงจ ากัดอยู่เฉพาะ
หน่วยงานที่มีการจัดท าเท่านั้น ๔) ปัจจุบันหน่วยงานในภาคเอกชนมีบทบาทในการเสาะแสวงหาและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ แต่ยังขาดหน่วยงานประสานส่งต่อดูแลเด็กที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคนกลุ่มนี้  ๕) ยังไม่มีการเก็บข้อมูลเด็ก 
ผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ เช่น เด็กผู้มีความสามารถพิเศษมีประมาณร้อยละ 3 ของเด็กเกิดใหม่ 
เฉลี่ยแล้วมีประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน นอกจากนั้นในปัจจุบันยังไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ  
ที่จัดขึ้นเพ่ือผู้มีความสามารถพิเศษว่าสามารถรองรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้ครอบคลุมทั้งหมดหรือไม่ 
รวมทั้งข้อมูลเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ยังไม่มีการจัดท าข้อมูลอย่างเป็นระบบ ยกเว้นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีการจัดท าข้อมูลแล้ว ประเด็นที่  2 ความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษาส าหรับ 
ผู้มีความสามารถพิเศษในสาขาต่าง ๆ มีสภาพปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ๑) การจัดการศึกษาให้กับกลุ่ม 
ผู้มีความสามารถพิเศษยังมีความเหลื่อมล้ าระหว่างสาขาต่าง ๆ  โดยด้านวิทยาศาสตร์และการกีฬา 
มีการด าเนินงานอย่างชัดเจน แต่ในสาขาอ่ืน ๆ ยังขาดการส่งเสริมและสนับสนุน โดยเฉพาะด้าน ดนตรี ศิลปะ 
ซึ่งเป็นสาขาที่มีคุณค่าทางสังคม มีอิทธิพลทางวัฒนธรรม (Soft Power) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
ในหลาย ๆ ด้าน ๒) ขาดความเชื่อมโยงการใช้ความเชี่ยวชาญของผู้มีความสามารถพิเศษกับการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งพบว่าเยาวชนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่มีงานภายในประเทศรองรับให้แสดงความสามารถ
ได้เต็มตามศักยภาพ บางส่วนท างานต่างประเทศ เนื่องจากขาดการประสานการจัดท าแผนการพัฒนาประเทศ 
ที่เชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญของผู้มีความสามารถพิเศษ ๓) การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
กระจุกตัวบริเวณพ้ืนที่ในเมืองหรือในโรงเรียนขนาดใหญ่ และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เกิดความเหลื่อมล้ า 
ในเชิงพ้ืนที่ เด็กที่อยู่พ้ืนที่ห่างไกล และมีฐานะยากจนไม่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่ ท าให้เด็กสูญเสีย
ความสามารถพิเศษไปเป็นจ านวนมาก ประเด็นที่ 3 สภาวการณ์การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ของประเทศไทยในปัจจุบัน พบประเด็นส าคัญ ได้แก่ ๑) ความไม่ยืดหยุ่นหลากหลายของการจัดการศึกษา 
ทั้งในเรื่องของหลักสูตร โครงสร้างเวลาเรียน เนื้อหาสาระที่จัดการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล การเทียบโอน ฯลฯ ที่เอ้ือให้การจัดการศึกษาเหมาะสมกับศักยภาพที่โดดเด่นของผู้เรียน
แต่ละคน เช่น เด็กสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์จบได้ภายใน ๑ ปี แต่ต้องเรียน ๓ ปี เพื่อให้ตรงตามทีห่ลักสูตร
ก าหนด ซึ่งหลักสูตรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความสามารถ
ของเด็กกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ เป็นต้น ๒) บุคลากรหรือครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ สาเหตุหนึ่งเกิดจากปัจจุบันไม่มีสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอน
สาขาการจัดการการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ในขณะที่ต่างประเทศให้ความส าคัญและมีสถาบัน  
ที่ผลิตและพัฒนาครูเพ่ือจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ๓) การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 
เป็นรูปแบบหนึ่งที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เนื่องจากสามารถ



๑๐ 

 

ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลายเหมาะสมกับ
ศักยภาพที่โดดเด่นของผู้เรียนจนเกิดผลส าเรจ็อย่างเป็นที่ประจักษ์ ๔) การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปทางด้านวิชาการมากกว่าทักษะอ่ืน เช่น การส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้คะแนนสูง 
ได้รับรางวัลจากการประกวด แต่ไม่เน้นการใช้ประโยชน์จากความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้มี
ความสามารถพิเศษ เป็นต้น ๕) การส่งเสริมให้การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษให้ประสบ
ความส าเร็จ จ าเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้ มีความสามารถพิเศษ 
เป็นการเฉพาะ แต่ประเทศไทยยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงต้องมี  
การพัฒนาครูและผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน และบริหาร
สถานศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

จากการวิเคราะห์สภาวการณ์การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษดังกล่าวข้างต้น 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงจัดท าข้อเสนอนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษ ดังนี้  ๑) ก าหนดบทบาทและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้มีความสามารถพิเศษทุกด้าน  
ในภาพรวมที่ชัดเจน ๒) ศึกษาและจัดท าความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ กับความต้องการ
ของหน่วยงาน ๓) จัดท าระบบข้อมูลผู้มีความสามารถพิเศษให้ครบถ้วน ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน ๔) วางแผน 
ส่งเสริม และสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีความสามารถพิเศษครบถ้วน เพียงพอ ค านึงถึงความต้องการ
ของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ๕) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป ทั้งการบรรจุและแต่งตั้งครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา รวมทั้งการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ เพ่ือให้โรงเรียนมีอิสระในการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
๖) มีโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูที่มีความสามารถพิเศษให้ครบทุกสาขาวิชาเพ่ิมเติมมากขึ้น ๗) จัดท า 
Platform ระบบการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษของทุกสาขา โดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก
จนถึงวัยท างาน ๘) ศึกษา วิเคราะห์ ถอดบทเรียนต้นแบบผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ประสบผลส าเร็จของ วทน. อาทิ มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน (ที่ไม่ใช่ราชการ ซึ่งมีความคล่องตัวสูง 
มีกองทุน) มีตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน และต่อยอดความส าเร็จไปยังผู้มีความสามารถพิเศษในด้านอ่ืน ๆ  
และ ๙) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาควรท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการเสนอนโยบายกลไก 
การบริหารจัดการ ความเชื่อมโยงของการเสาะหา การพัฒนา และการใช้ความเชี่ยวชาญจากผู้มีความสามารถพิเศษ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าแผนการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษที่ครอบคลุมในทุก
สาขาวิชา ตั้งแต่ระบบการคัดกรอง/เสาะหา การพัฒนา และการใช้ความเชี่ยวชาญจากผู้มีความสามารถพิเศษ 
เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้มีความสามารถพิเศษ ที่ครอบคลุม 
ทุกสาขาวิชาตั้งแต่ ระบบการคัดกรอง/เสาะหา การพัฒนา และการใช้ความเชี่ยวชาญจากผู้มีความสามารถพิเศษ  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนผลิตก าลังคนสมรรถนะสูงให้ตรงต่อความต้องการและแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

3. ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องปรับปรุงระบบเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษในการพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้เหมาะสมและเท่าเทียมในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะ
ด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา  

4. ปลดล็อกให้โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
สามารถคัดเลือก บรรจุแต่งตั้งครูได้ตามความเหมาะสม 

 การพิจารณา 



๑๑ 

 

 ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. เรื่องการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาด้านประเมินผลการจัดการศึกษาแล้ว ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 
และมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
ท าหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษในภาพรวม เนื่องจากกระบวนการการด าเนินงาน
การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษมีปัญหาแทบทุกขั้นตอน อาทิ การเสาะหาและคัดกรองผู้มี
ความสามารถพิเศษ พบปัญหาและอุปสรรคคือ ในประเทศไทยไม่มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เสาะหาและคัดกรอง 
ผู้มีความสามารถพิเศษอย่างแท้จริง นอกจากนั้นเครื่องมือคัดกรองผู้ที่มีความสามารถพิเศษที่มีอยู่ยังไม่ ได้
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ พบปัญหาและอุปสรรค
คือ การประเมินจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลผู้เรียนไม่สอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถของผู้มีความสามารถพิเศษ 
เช่น ผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) มีความสามารถด้านดนตรี 
หรือศิลปะการวาดภาพ สามารถหารายได้จากการเล่นดนตรีหรือขายภาพวาดได้ แต่ไม่ผ่านการประเมิน 
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากตัวชี้วัดการจัดการศึกษาไม่ตรงตามที่หน่วยงานก าหนด เป็นต้น และ
ขั้นตอนการใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญจากผู้มีความสามารถพิเศษ พบปัญหาว่า ผู้เรียนที่จบการศึกษา
จากโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษต่าง ๆ ไม่ได้ท างานตรงตามสาขาที่จบการศึกษา ดังนั้นจึงมี 
ความจ าเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการศึกษาส าหรับผู้ มีความสามารถพิเศษ 
ดูแลกระบวนการทั้งหมด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดวิธีการด าเนินการทั้งกระบวนการ รวมทั้ง
การพัฒนาบุคลากรที่จะท าหน้าที่ดูแลผู้มีความสามารถพิเศษ และขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติ
ที่มีอยู่แล้ว เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น 
 2. หลักสูตรการจัดการศึกษาเน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ แต่ในปัจจุบัน 
ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างแท้จริง จึงเห็นด้วยกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการด าเนินการ 
เรื่องการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ปัจจุบันส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้น าเรื่องการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะไปด าเนินการ ณ สถานศึกษา  
โดยเน้นเรื่องพหุปัญญา สิ่งที่พบคือ สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาความสามารถพิเศษของผู้เรียนกับการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ เรียนได้ แต่พบปัญหาคือ ครูไม่ตระหนักว่าเรื่องนี้มีความส าคัญ ครูมองไม่ออกว่าเด็ก 
มีความสามารถพิเศษอะไร และการด าเนินการเรื่องผู้มีความสามารถพิเศษยังแยกส่วนกับการจัดการเรียนการสอน 
จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรให้ความรู้เรื่องพหุปัญญากับครู เพ่ือให้ครูเห็นความส าคัญและมองให้ออกว่า
เด็กมีความสามารถพิเศษอะไร และให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้วย  
หากครูไม่มีความสามารถด้านนั้น สามารถให้ ครอบครัวหรือคนในชุมชนเข้ามาช่วยพัฒนาผู้ เรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษ โดยวิธีการพัฒนาผู้เรียนจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ด้วย หลังจากพัฒนา
ผู้เรียนแล้วจะต้องเชื่อมโยงส่งต่อผู้เรียนไปยังโรงเรียนเฉพาะทางส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ หากร่วมกัน
รณรงค์ให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษโดยน าเรื่องพหุปัญญามาใช้จะท าให้มีการด าเนินการ
อย่างเข้มแข็งและแพร่หลายไปทั่วประเทศ 

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการเรื่องการจัดการศึกษาส าหรับ  
ผู้มีความสามารถพิเศษใน ๓ ด้าน คือ ห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนดนตรี และห้องเรียนอาชีพ โดยห้องเรียนกีฬา 
จะจัดการเรียนส าหรับกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล การด าเนินการเริ่มต้นจากการคัดผู้เรียนที่มสีมรรถนะและ
มีความสามารถด้านกีฬา น ามาพัฒนาต่อยอด ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการดูแลด้านต่าง ๆ เช่น เครื่องแต่งกาย ที่พัก 
อาหาร ๓ มื้อ เป็นต้น หลักสูตรฟุตบอลแบ่งเป็น ฟุตบอล ๑ ถึง ฟุตบอล ๖ โดยน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษา



๑๒ 

 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาบริหารจัดการ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางฯ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็นรายวิชาพ้ืนฐานที่ต้องเรียนเหมือนกันทั่วประเทศประมาณร้อยละ ๖๐ 
และโรงเรียนสามารถออกแบบหลักสูตรได้เองประมาณร้อยละ ๔๐ ซึ่งเด็กที่เรียนห้องเรียนกีฬาจะมีเวลาเรียน
ฟุตบอลหรือวอลเลย์บอลเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาเรียนทั้งหมด ท าให้เด็กสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้
อย่างเต็มที่ เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ  ประสบความส าเร็จในอาชีพ
นักกีฬา และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ แต่ปัญหาที่พบในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษคือ 
โรงเรียนต่าง ๆ ไม่น าหลักสูตรไปบริหารจัดการ จึงไม่มีความแตกต่างในการจัดการศึกษา ส่วนห้องเรียนดนตรี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและประสบ
ความส าเร็จ แต่การส่งเสริมในเชิงอาชีพยังไม่ชัดเจน ไม่มีความต่อเนื่อง และไม่มีเวทีส าหรับแสดงความสามารถ
หรือแข่งขัน จึงท าให้การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไม่มีความโดดเด่นมากนัก 
ส าหรับห้องเรียนอาชีพ มีการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอาชีพ ตัวอย่างเช่น โรงเรียนที่อยู่ชายแดน 
ในจังหวัดเชียงราย และอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีการจัดการศึกษาที่เหมาะกับการค้าขายบริเวณชายแดน เป็นต้น 

๔. ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และได้แยกกฎระเบียบต่าง ๆ  ออกมาเพ่ือเป็นต้นแบบของโรงเรียนประเภทต่าง ๆ  
เช่น ระเบียบการย้ายครู ระเบียบการคัดเลือกครูและผู้บริหาร เป็นต้น คาดว่าจะประกาศบังคับใช้ระเบียบ
ดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล้นี้ และจะจัดตั้ง ก.ค.ศ. ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นศูนย์
บริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ านวน ๑๒ แห่ง เพ่ือให้ระบบการคัดเลือก การแต่งตั้ง การสรรหา 
และการพัฒนาครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้น มติคณะรัฐมนตรี 
ยังก าหนดวิธีการคัดเลือกเด็กที่จะเข้าศึกษาที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เช่น เกรดเฉลี่ย ผลงาน/โครงการต่าง ๆ  
คะแนนภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งการประเมินติดตามการจัดการศึกษาจะเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดและเป็นไปตาม
หลักการที่จัดตั้งโรงเรียนขึ้น ท าให้การจัดการศึกษาเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สามารถรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมาใช้ประกอบการจัดท าข้อเสนอ 
การส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษได้  

๕. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนโยบายการศึกษาควรแจ้งมติ 
ที่ประชุมสภาการศึกษาไปยังหน่วยปฏิบัติ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือหน่วยปฏิบัติอ่ืน ๆ เพ่ือให้รับทราบทิศทางการจัดการศึกษาและร่วม
ขับเคลื่อนแผน/นโยบาย/แนวทางการด าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติรวมทั้งทิศทางการจัดการศึกษามีความชัดเจนมากข้ึน 

6. การก าหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผน/นโยบาย 
สู่การปฏิบัติ จะต้องให้การสนับสนุนในองค์ประกอบอ่ืน ๆ กับหน่วยงานนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จ เช่น การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดท าโครงการน าร่อง (Pilot project) เป็นต้น  

7. ควรก าหนดนิยามของค าว่าผู้มีความสามารถพิเศษ เนื่องจากผู้มีความสามารถพิเศษจ าแนกได้เป็น 
๒ กลุ่มหลัก กลุ่มที่ ๑ Schoolhouse Giftedness คือเด็กเก่งทั่วไป เช่น เด็กเรียนเก่ง ได้เกรดเฉลี่ย ๔.๐๐ เป็นต้น 
ซึ่งจะต้องพัฒนาเด็กตามความเก่งของเด็ก กลุ่มที่ ๒ คือ Creative Productive Giftedness คือเด็กที่เก่งเฉพาะทาง 
และมีความสนใจพิเศษเฉพาะเรื่อง ซึ่งสามารถสร้างงานที่เป็นทางเลือกใหม่ได้จากคนกลุ่มนี้ แต่ประเทศไทย
ขาดคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรก าหนดนิยามให้ชัดเจน  เช่น ผู้มีความสามารถพิเศษเป็น 



๑๓ 

 

ผู้มีความสามารถพิเศษรูปแบบใด เมื่อกล่าวถึงโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษหมายถึงโรงเรียนรูปแบบใด  
และพหุปัญญามีความเชื่อมโยงกับผู้มีความสามารถพิเศษอย่างไร เป็นต้น  

๘. การขับเคลื่อนแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของการจัดท าแผนจะต้องแบ่งกลุ่มโครงการเป็น ๒ กลุ่ม 
คือ กลุ่มโครงการใหม่ที่จะขับเคลื่อนประเด็นใหม่ และกลุ่มโครงการเดิมที่มีอยู่แล้วที่กระทรวงต่าง ๆ จะต้อง
ด าเนินการ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนจะต้องมีการติดตามผลการด าเนินงาน (Monitoring) โครงการต่าง ๆ ด้วย
นอกจากนั้นควรให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ อาทิ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษให้ประสบความส าเร็จ 
 ๙. การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี การ
ด าเนินงานที่มีความชัดเจน อาทิ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนก าเนิดวิทย์ 
แต่การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งข้อมูล 
ที่น าเสนอการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเป็นบทบาทหน้าที่ของกรมพลศึกษา  
แต่ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดการศึกษารูปแบบพิเศษท่ีมีกีฬาเพ่ิมเติมในหลักสูตร ซึ่งผลการจัด
การศึกษาท าให้ผู้เรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติจ านวนมาก ตัวอย่างเช่น จังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัด
การศึกษาท้องถิ่น จ านวน ๑๖ แห่ง มีโรงเรียนกีฬา จ านวน ๙ แห่ง มีเด็กนักเรียน จ านวน ๑,๑๐๐ คน  
แต่มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาคือ เงินอุดหนุนไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา เนื่องจากส านัก
งบประมาณพิจารณาว่าการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่เป็นภารกิจของกรมพลศึกษา นอกจากนั้นยังพบปัญหาความเหลื่อมล้ า ในการจัดการศึกษา  
จากข้อมูลพบว่า ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ได้รับเงินอุดหนุน ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี 
แต่ผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุน จ านวน ๒,๘๐๐ บาท 
ต่อคนต่อปี หากต้องการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากด้านวิทยาศาสตร์ ควรมีการ
จัดสรรเงินอุดหนุนให้มีความเท่าเทียมกัน เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ของผู้มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านแตกต่างกัน
แต่สามารถประสบความส าเร็จได้เหมือนกัน ส าหรับการจัดการศึกษาด้านศิลปะโดยสถาบันต่าง ๆ อาทิ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือวิทยาลัยนาฏศิลป พบปัญหาเงินอุดหนุนไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาเช่นเดียวกัน  
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบพิเศษที่ผู้เรียนต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าต้องการ 
ท าอะไร ทั้งด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านการเกษตร หรืออ่ืน ๆ แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
ให้บุตรหลานของคนในท้องถิ่นมีโอกาสทางการศึกษาให้ได้มากที่สุด เพราะเด็กที่อยู่ในท้องถิ่นส่วนใหญ่เรียนไม่เก่ง
แต่เป็นคนดีในสังคมได้และมีงานรองรับ ซึ่งผู้จบการศึกษาในท้องถิ่นมีงานท าทุกคน จึงขอให้รัฐสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น และขอให้ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาน าข้อมูลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานอื่นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
 ๑๐. ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๒ เรื่องการจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้มีความสามารถพิเศษ  
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ข้อมูลการผลิตและพัฒนาก าลังคนบางส่วนที่ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูล
ส่วนบุคคล ควรจัดท าเป็น Open Data เพ่ือให้ภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อน าไปต่อยอดในการท าประโยชน์ด้านอื่น ๆ  



๑๔ 

 

 ๑๑. เด็กกลุ่มทีม่ีความสามารถพิเศษทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านอ่ืน ๆ หรือเด็กที่
มีพรสวรรค์ จะมีความเครียด (Psychological stress) ซึ่งเกิดขึ้นจากการถูกกดดันให้ฝึกฝนความสามารถ
เพ่ือให้แข่งขันได้ จึงขอให้ระวังความเครียดที่เกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ นอกจากการพัฒนาความสามารถของเด็กแล้ว 
ต้องให้ความส าคัญด้านอารมณ์ หรือ EQ ของเด็กด้วย เพ่ือให้เด็กกลุ่มนี้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับเด็กคนอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความเครียดหรือ 
โรคซึมเศร้าในเด็กมีเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเด็กในแผนการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ นอกจากนั้นการจัดกลุ่มความสามารถพิเศษของเด็ก
ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีทางเลือก ไม่ควรรีบร้อนให้เด็กเลือกพัฒนาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเร็วเกินไป  
แต่ควรส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด โดยไม่น าอาชีพเป็นตัวตั้ง เพราะในอนาคตอาจมีอาชีพ
เกิดข้ึนใหม่ซึ่งผู้เรียนอาจจ าเป็นต้องใช้สมรรถนะหรือความสามารถที่เคยฝึกฝนมาแล้วส าหรับอาชีพเหล่านั้น 
 ๑๒. เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 
มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพชัดเจน แต่เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬาจะมี Career Path เพียงช่วงหนึ่งเท่านั้น คือช่วงอายุประมาณ ๑๘ - ๒๕ ปี หลังจากนั้นร่างกายจะเริ่ม
ถดถอยท าให้ไม่สามารถเล่นกีฬาได้เต็มที่ จึงควรจัดหาอาชีพรองรับคนกลุ่มนี้เมื่ออายุมากขึ้น เช่น เป็นโค้ชกีฬา 
เป็นต้น ซึ่งข้อจ ากัดเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพท าให้ผู้มีความสามารถพิเศษหรือที่เรียกว่า 
“ช้างเผือก” เลือกเส้นทางด้านวิชาการ ท าให้ขาดแคลนผู้มีความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ ดังนั้นการจัดท า
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษจะต้องค านึงถึงอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน  
ส่วนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีหรือศิลปะ พบปัญหาเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเช่นเดียวกัน 
จะท าอย่างไรให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปได้ ซึ่งต้องมีแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ต่างประเทศจะมีศูนย์ที่เรียกว่า Academy 
เฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ท าอย่างไรจึงจะท าให้ประเทศไทยมี Academy ที่ท าหน้าที่สนับสนุนเด็กกลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษให้พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน 

13. ประเด็นการปลดล็อกตามข้อเสนอเ พ่ือพิจารณา ข้อ ๔ “ปลดล็อกให้ โรง เรี ยน 
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษสามารถคัดเลือก  บรรจุแต่งตั้งครู 
ได้ตามความเหมาะสม” มีหลายเรื่องที่เป็นปัญหาและต้องการการปลดล็อก เช่น เรื่องใบประกอบวิชาชีพครู  
ซึ่งคุรุสภาก าหนดเกณฑ์ให้ครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ท าให้คนเก่งในสาขาต่าง ๆ ไม่สามารถเป็นครูได้  
เนื่องจากไม่มีใบประกอบวิชาชีพ แต่เด็กที่มีความสามารถพิเศษต้องการครูที่เก่งมาถ่ายทอดความรู้ หรือเรื่อง
กรอบอัตราก าลังครู ซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.)  
ก าหนดกรอบอัตราก าลังครูไว้แล้ว เมื่อต้องการจัดสรรครูที่มีคุณลักษณะพิเศษเข้ามาสอนในโรงเรียนจึงไม่
สามารถท าได้ เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีการหารือในรายละเอียดของการปลดล็อกในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้การจัด
การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษประสบความส าเร็จ และขอให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดท า
ข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับข้อเสนอเพ่ือพิจารณาดังกล่าว 

14. การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่เชื่อมโยงกับการจัดการอาชีวศึกษา  
ซ่ึงเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ที่ต้องมีทักษะความสามารถพิเศษ หากไม่สามารถจัดตั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง
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ให้ครอบคลุมได้ อาจใช้วิธีการให้ผู้มีความสามารถพิเศษเรียนร่วมกันกับผู้เรียนในโรงเรียนปกติ แต่โรงเรียนนั้น
จะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนั้น 

15. ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่ากลุ่มเด็กผู้มีความสามารถพิเศษมีร้อยละเท่าใดของจ านวนเด็กเกิดใหม่
ทั้งหมด แต่มีแนวโน้มที่อาจจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นมากในอนาคต เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้เด็ก
สามารถค้นพบตัวเองว่ามี Skill ด้านใด และสามารถ Upskill โดยใช้เทคโนโลยีได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรเตรียม
ความพร้อมในเรื่องกระบวนการการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือให้สามารถให้ความรู้แก่กลุ่มนี้ได้ 

16. ข้อมูลที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอเกี่ยวกับผู้มีความสามารถพิเศษค่อนข้าง
ครอบคลุม แต่อย่างไรก็ตามควรให้ความส าคัญกับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยเช่นกัน 

17. ปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษมีภารกิจมาก แต่การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้าง
ก าลังคนเพ่ือพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นจึงควรมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะ ซ่ึงการมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบจะสามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่และ
สนับสนุนให้การด าเนินงานมีความก้าวหน้ามากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่จะใช้
งบประมาณจ านวนมาก ดังนั้นจึงอาจจัดตั้งหน่วยงานทางการศึกษาขึ้นใหม่ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวอาจจะมีสถานะคล้ายเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่สามารถก าหนด 
ต าแหน่งต่าง ๆ อาทิ ผู้อ านวยการ ศึกษานิเทศก์ ครู ให้เข้ามาร่วมกันด าเนินงาน และแยกกฎระเบียบ  
การบริหารที่คล้ายกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานเป็นเรื่องเฉพาะ
ไม่รวมกับการจัดการศึกษาทั่วไป การใช้งบประมาณในการจัดตั้งหน่วยงานไม่มากเนื่องจากสามารถแต่งตั้ง
บุคลากรเดิมที่อยู่ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ท าหน้าที่ได้ วิธีนี้จะสามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อน และประหยัดงบประมาณ 

18. ข้อเสนอการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษจะต้องค านึงถึง 
ความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่องวิชาชีวิตและคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ  
ที่สามารถท าใหค้นเก่งเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย 

19. เส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) ของผู้มีความสามารถพิเศษ 
ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ อาทิ ผู้ เรียนที่ เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย ส่วนใหญ่เลือกอาชีพแพทย์ 
ดังนั้นจึงต้องศึกษา Career Path ให้ชัดเจนว่ามีประเด็นใดบ้างที่เป็นปัญหา พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงาน
หรือกระทรวงที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

20. การจัดท าแผนพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ควรเป็นแผนระยะ ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี พร้อม 
ฉากทัศน์ว่าประเทศไทยต้องการผู้มีความสามารถพิเศษด้านใด จ านวนเท่าใด ประกอบการวางแผนพัฒนา  
ผู้มีความสามารถพิเศษในแต่ละห้วงเวลาอย่างเหมาะสม โดยในระยะแรกอาจด าเนินการในรูปแบบ Sandbox 
และน ามาเชื่อมโยงหรือปรับปรุงการด าเนินงานเดิมที่มี เพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มาจากกระบวนการ 
พัฒนาทุนทางปัญญา ซึ่งจะน าไปสู่จุดหมายปลายทางที่มีคุณค่าชัดเจน 

๒๑. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาเสนอเรื่องข้อเสนอการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษต่อคณะกรรมการ
สภาการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ และขอให้มีมติมอบหมายส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาด าเนินการ
จัดท าแผนการส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษที่คลอบคลุมทุกสาขาวิชา เพ่ือเสนอต่อ
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คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
เงินอุดหนุนรายหัวส าหรับการจัดการเรียนการสอนผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบฐานข้อมูล การคัดเลือก  
การพัฒนา และการใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญจากผู้มีความสามารถพิเศษ รวมถึงบุคลากรที่ท าหน้าที่สอน
ผู้มีความสามารถพิเศษ 

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบข้อเสนอการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้น าความเห็นของกรรมการไปประกอบการจัดท าแผนการส่งเสริมการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา แล้วน ามาเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาอีกครั้ง 
ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 วาระท่ี 3.2 การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 นางรัชนี พ่ึงพาณิชย์กุล ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา น าเสนอเรื่องการทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
มีสาระส าคัญดังนี ้
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดให้สภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ  
ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
จึงจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 (ฉบับปัจจุบัน) และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ไปเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยแผนการศึกษาแห่งชาติฯ มีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย 5 แนวคิดหลักในการจัดการศึกษา ได้แก่ 1) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 2) หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) หลักการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคม และ 5) หลักการตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 คือ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบ
และกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ๒) พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี ๓) พัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม และ ๔) น าพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง โดยได้ก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน คือ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และก าหนดเป้าหมายการจัด
การศึกษา ๕ เป้าหมาย ได้แก่ 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ๔) ระบบการบริหาร
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และ ๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมี
ตัวชี้วัดทั้งหมด 53 ตัวชี้วัด ซึ่งยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติฯ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
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ในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา 
 ภายหลังการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา ได้มีการด าเนินงานเพ่ือขอทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  
ให้สอดรับกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- 2565 ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562 - 2563) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เสนอเรื่อง
ต่อที่ประชุมสภาการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
โดยที่ประชุมสภาการศึกษาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพ่ือจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ได้ด าเนินการยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
และน าเสนอต่อสภาการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2564) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ น า  
(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภาการศึกษา ไปรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลมาปรับปรุง (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ท าหนังสือหารือ
ไปยังส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยขอปรับสถานะของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
เป็นแผนระดับ 2 และได้รับการแจ้งกลับจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า ขอให้ยึด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖0 โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๗๙ ถือเป็น
แผนปฏิบัติการที่มีสถานะเป็นแผนระดับ 3 พร้อมทั้งให้ความเห็นเพ่ิมเติมประเด็นการขับเคลื่อนแผนการศึกษา
แห่งชาติให้บรรลุเป้าหมายการน าสู่การปฏิบัติ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับ
การสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของแผนร่วมกันตั้งแต่กระบวนการแรก คือ
กระบวนการยกร่างแผนฯ 
 เหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการทบทวนปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๗๙ 
เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฯ ได้ประกาศใช้แล้วเป็นเวลากว่า 7 ปี และในช่วงเวลาที่ผ่านมามีสภาวการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่อมิติทางการศึกษา ทั้งเรื่อง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
การเป็นสังคมผู้สูงวัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดด นอกจากนั้น ส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม 
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยมีเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดไว้ใน 
หมุดหมายที่ 12 “ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต”  
โดยมุ่งพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ผนวกกับผลการติดตามและประเมินผล
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ทั้ง 2 ระยะ ได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนฯ ระยะ
เร่งด่วน 2 ปี (พ.ศ. 2560 - 2561) และการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนฯ ในช่วง 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564) พบว่าการด าเนินงานในระยะเร่งด่วนหลายประเด็นยังไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายได้ ตัวอย่างเช่น ผลการสอบ PISA ที่ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
การแก้ปัญหาของผู้เรียน รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
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ข้อมูลกันได้ กอปรกับตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มีจ านวนมาก
เกินไป (53 ตัวชี้วัด) และบางตัวชี้วัดยังไม่มีฐานข้อมูลในการจัดเก็บ นอกจากนั้นแม้ว่าหน่วยงานรับรู้ว่าต้อง
ด าเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติฯ และได้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติฯ แต่มีบางหน่วยงานยังไม่ได้ขับเคลื่อนตามแนวทางการพัฒนาที่เป็นจุดเน้นส าคัญของหน่วยงานตามที่
ก าหนดไว้ในแผนฯ 
 การติดตามและประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติฯ พบข้อเสนอแนะที่ส าคัญหลายประการ อาทิ 
ควรปรับรูปแบบเอกสารและวิธีการน าเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติฯ ให้น่าสนใจ กระชับ เข้าใจง่าย  
เหมาะส าหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ควรมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระของแผนการศึกษาแห่งชาติฯ   
ในแต่ละองค์ประกอบ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ และควรลดจ านวนตัวชี้วัดลงให้มีเฉพาะตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
เน้นตัวชี้วัดเชิงปริมาณเป็นหลัก ส าหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพควรระบุข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาให้ชัดเจนและวัด
ในลักษณะของ OKRs นอกจากนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์แผนการศึกษาแห่งชาติฯ อย่างต่อเนื่อง 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอต่อสภาการศึกษาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ดังนี้ 
 1. เรื่องคุณธรรมจริยธรรมได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติฯ แล้ว แต่อาจ
ไม่ได้ระบุไว้ในเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนั้นจึงควรเพ่ิมไว้ในวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้
ครอบคลุมและมีปรากฏในเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของแผนฯ ซึ่งเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่อง
ส าคัญส าหรับคนทุกช่วงวัย โดยในปัจจุบันได้มีดัชนีชี้วัดสถานการณ์คุณธรรม MORAL INDEX ที่สามารถวัด
คุณธรรมจริยธรรมผนวกกับทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งทั้งดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ชาติและเป็นตัวชี้วัดส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงจ าเป็น 
ต้องบรรจุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 2. เนื่องจากสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการปรับปรุงแผน  
การศึกษาแห่งชาติฯ อาจจัดท าแผนแบบยืดหยุ่นที่มีทั้งแผน 1 และแผน 2 รองรับหากมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้น 
นอกจากนั้นอาจให้ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทุกคณะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
เนื่องจากคณะอนุกรรมการมีข้อมูลที่ต้องการให้พัฒนาปรับปรุงด้วยเช่นกัน 
 3. ความทันสมัยของโลกปัจจุบันท าให้อากาศยานไร้คนขับ Drone เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน
มากขึ้น ทั้งการคมนาคมขนส่ง เกษตรกรรม หรือการทหาร ดังนั้นการศึกษาจึงควรให้ความส าคัญ เกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนอากาศยานไร้คนขับ โดยอาจจัดท าเป็นวิชาเลือกส าหรับนักเรียนนักศึกษา ในประเด็นนี้ 
นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ รับทราบและจะน าไปเพ่ิมเติม 
ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

มติ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

 วาระท่ี 4.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐาน
การศึกษา 
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 นายบุญรักษ์  ยอดเพชร ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา น าเสนอ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา  มีสาระส าคัญ 
โดยสรุปดังนี้ 
 คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษามีมติเห็นชอบการด าเนินงานที่บูรณาการ
อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ 3 ประการ ได้แก่ 1) มาตรฐานการศึกษาของชาติ และการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประเภท และระบบการศึกษา ๒) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
๓) ระบบการจัดการเรียนรู้ โดยจัดท าเป็นโครงการเร่งด่วนและเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นพ้ืนที่ด าเนินการล าดับแรก 
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส าคัญกับการศึกษา และคณะรัฐมนตรีมีมติให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา นอกจากนั้นจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันในการจัด
การศึกษาอยู่แล้ว แต่คณะอนุกรรมการฯ จะเข้าไปให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ในรูปแบบผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ของการศึกษา  (Desired Outcomes of 
Education: DOE) (ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม พลเมืองที่เข้มแข็ง) ให้บังเกิดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยในอดีตที่ผ่านมาส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ด าเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ   
แตก่ระจายไปตามสถานศึกษามิได้เป็นการด าเนินการทั้งพ้ืนที่ของจังหวัด ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาการขาดบุคลากรที่จะท าหน้าที่ฟ้ืนฟูจังหวัด  
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันจัดท าแนวทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตที่เรียกว่า ๑๐ เสาหลักเศรษฐกิจ 
(GEMMMSSTTF) ซึ่งมีเสาหลักเศรษฐกิจด้านหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา โดยจะน าการศึกษาเป็นหลัก
ในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ และผลลัพธ์ 
ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 3 ประการ (ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม พลเมืองที่เข้มแข็ง) ไปเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคนจังหวัดภูเก็ตตามมิติ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา พบว่า 1) ด้านผู้เรียนรู้ ตรงกับความต้องการพัฒนาคนภูเก็ตให้เป็นผู้มี
ความรู้เกี่ยวกับ ๑๐ เสาหลักเศรษฐกิจ 2) ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ตรงกับคนภูเก็ตที่ต้องมีงานท า  
มีรายได้ จากการสร้างนวัตกรรม และ 3) ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง คนภูเก็ตจะต้องเป็น “คนตงห่อ” คือ การเป็น
คนดีในทุกด้าน ที่มีความซื่อสัตย์และกตัญญู ส าหรับเสาหลักเศรษฐกิจอีก ๙ ด้านที่นอกจากด้านการศึกษา 
จะต้องน า DOE ไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาคนในด้านนั้น ๆ จากนั้นทุกเสาหลักเศรษฐกิจจะต้องส่งผลลัพธ์ 
ที่พึงประสงค์มาที่เสาหลักเศรษฐกิจด้านการศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนคนในจังหวัดภูเก็ตให้มีคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ณ จังหวัดภูเก็ต จ านวน ๓ ครั้ง และครั้งที่ ๔ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะประกาศ Blueprint หรือพิมพ์เขียว ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดภูเก็ตตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566 - 2570) และคณะอนุกรรมการฯ จะเชิญ
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศ อาทิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกันในการท าปฏิญญาภูเก็ตเพ่ือเป็นพันธะสัญญาร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดภูเก็ตในการพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือสร้าง Phuket Education Model เป็นต้นแบบให้หน่วยงานด้านการศึกษาทั่วประเทศน าไปใช้พัฒนา
การศึกษาของแต่ละพ้ืนที่ โดย Model การพัฒนาการศึกษาเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ DOE ความต้องการของ
คนในจังหวัด ความต้องการของพ้ืนที่ ชุมชน หมู่บ้าน ว่าต้องการให้คนในพ้ืนที่เป็นอย่างไร ประกอบอาชีพอะไร 
จากนั้นใช้กระบวนการการศึกษาไปสร้างหลักสูตรในสถานศึกษา ในส่วนสาระท้องถิ่นเป็นการน ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติไปขับเคลื่อนในสิ่งที่แต่ละพ้ืนที่ต้องการ ซึ่งสามารถน า Phuket Education Model ไปใช้ได้
กับการจัดการศึกษาทั้งประเทศ ตัวอย่างเช่น จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามาแล้ว ๒ ปี 
ได้น า Phuket Education Model ไปทดลองใช้ในการจัดการศึกษา ท าให้สามารถพัฒนาการศึกษาได้แบบ 
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ก้าวกระโดด ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จคือ สถานศึกษาและคนในพ้ืนที่ต้องสามารถก าหนดความต้องการ  
ของพ้ืนที่ได้เอง โดยใช้บริบทของแต่ละพ้ืนที่เป็นหลักในการพัฒนาคน และสามารถจัดท าหลักสูตรสาระท้องถิ่น
ของตนเองที่เป็นของแต่ละพ้ืนที่และเป็นของจังหวัด ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะขับเคลื่อนการด าเนินงานและจะ
น าความก้าวหน้าการด าเนินงานมารายงานให้คณะกรรมการสภาการศึกษารับทราบต่อไป 
 ศาสตราจารย์บังอร  เสรีรัตน์ รองประธานอนุกรรมการฯ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ภูเก็ตโมเดล 
เป็นฐานส าคัญท่ีน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรที่เรียกว่า “หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ” ซ่ึงปัจจุบันโรงเรียน
ที่อยู่ในพ้ืนที่นวัตกรรมอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรนี้ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้ามาช่วยด าเนินการ  
ซ่ึงจังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายภาพใหญ่ที่ชัดเจนและมีจุดเน้นของจังหวัดเป็นการพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรที่จัดท าขึ้นจะมีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และสามารถพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนได้อย่างชัดเจน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 4.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 นายสุรศักดิ์ มุกประดับ ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  คณะที่ ๖  
มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอนโยบายด้านการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
คณะอนุกรรมการฯ มีการด าเนินงาน 4 ส่วน ส่วนที่ ๑ แต่งตั้งคณะท างาน จ านวน ๔ คณะ ได้แก่ 1) คณะท างาน
จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคใต้ ๒) คณะท างานจัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษา
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓) คณะท างานจัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค 
ครั้งที่ ๓ : ภาคเหนือ และ ๔) คณะท างานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของทุกภาคส่วน ส่วนที่ ๒ ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประชาชนระดับจังหวัด 
และจัดท าเป็นฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 77 จังหวัด ส่วนที่ ๓ จัดเวที 
“นโยบายการศึกษากับพรรคการเมือง” ชวนพรรคร่วมคิด ฟ้ืนชีวิตเรียนรู้ใหม่ หนุนเด็กไทยก้าวทันโลก และ
ส่วนที่ ๔ จัดสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค 

สาระส าคัญของการด าเนินงาน ประเด็นที่ ๑  แต่งตั้งคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษาด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษา
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้แก่ ครั้งที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๓ จังหวัดเชียงใหม่ และ
ท างานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน ประเด็นที่ 2 
ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประชาชนระดับจังหวัด และจัดท าฐานข้อมูลภาคี
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 77 จังหวัด ด าเนินการส ารวจสภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูล จัดท าและพัฒนาเป็น ฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 77 จังหวัด ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วเมื่อ  
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และได้พัฒนาเป็น “ฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เชิงพ้ืนที่” 77 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะน าเสนอให้คณะกรรมการสภาการศึกษารับทราบต่อไป ประเด็นที่ 3 
การจัดเวที “นโยบายการศึกษากับพรรคการเมือง” ชวนพรรคร่วมคิด ฟื้นชีวิตเรียนรู้ใหม่ หนุนเด็กไทยก้าวทันโลก 
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ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกับภาคีเพ่ือการศึกษาไทย (TEP)  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
โดยมีผู้แทนพรรคการเมืองเข้าร่วมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จ านวน 8 พรรค 
ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเสรีรวมไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคก้าวไกล พรรคชาติไทยพัฒนา 
พรรคชาติพัฒนากล้า และพรรคไทยสร้างไทย โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้รวบรวมความคิดเห็นจากการจัดงานดังกล่าว
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ ประเด็นที่ ๔ การจัดสมัชชาสภาการศึกษาระดับ
ภูมิภาค ด าเนินการลงพ้ืนที่ระดมความคิดเห็นในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งมีภาคีเครือข่าย สมัชชาการศึกษา  
สภาการศึกษาจังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา ฯลฯ ในแต่ละภูมิภาคเข้าร่วมงาน  
โดยสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งวัตถุประสงค์การจัด
งานคือ เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายการศึกษาได้แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาเชิงพ้ืนที่ โดยเน้น
เรื่อง soft power ในเชิงภูมิภาค สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นที่ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท ามตินโยบายสาธารณะด้านการศึกษา จ านวน 2 ประเด็น คือ  
1) การสร้างหลักประกันการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และ 2) การสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของคนทุกช่วงวัย สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการ 
ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมแนวทาง/นโยบาย/ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่จากผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพ้ืนที่ 
โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงการศึกษา ความต้องการ
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ ฯ และจะเสนอเป็นระเบียบวาระในการประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ  และ
จัดท าเป็นมตินโยบายสาธารณะด้านการศึกษาระดับชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่
ต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับใช้กับการจัดการศึกษา และจะเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาต่อไป ประเด็นที่ 5 
การวางแผนการจัดเวทีเสวนา “นโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานท า” มีก าหนดจัดในวันที่ 16 มิถุนายน 
พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ โดยคณะอนุกรรมการฯ จะเชิญชวนภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมทั้งบริษัทชั้นน าของประเทศ ร่วมกัน
หารือเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาเพ่ือการมีงานท า เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และนโยบายการศึกษา
ของประเทศเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เพ่ือจัดท าข้อเสนอในการก าหนดนโยบาย
การศึกษาเพ่ือการมีงานท าเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาต่อไป 
 ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ดังนี้ 

ประธานการประชุม มีข้อสังเกตว่า Database ฐานข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะอนุกรรมการฯ 
กล่าวถึง ปัจจุบันจัดเก็บไว้ที่ใดและมีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงมีหน่วยงานใดน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ นายสุรศักดิ์ มุกประดับ ประธานอนุกรรมการฯ ชี้แจงว่า โครงการต่าง ๆ ที่คณะอนุกรรมการฯ 
ด าเนินการเป็นโครงการต่อเนื่องจากคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาชุดเดิมที่ได้ด าเนินการไว้ ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
เดิมที่มีการจัดท าไว้แล้ว และคณะอนุกรรมการฯ ชุดปัจจุบันเข้ามาด าเนินการต่อ โดยการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลในแต่ละภูมิภาค นอกจากนั้น นายสุเทพ แก่งสันเทียะ กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
ข้อมูลที่คณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการระดมความคิดเห็นจะถูกเก็บไว้ที่ส านักมาตฐานการศึกษาและพัฒนา 
การเรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งกรรมการให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า การจัดท าฐานข้อมูล  
เป็นความคิดที่ดี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา ข้อ 3 การยกระดับองค์กรให้มีความคล่องตัว จึงเสนอให้มีฐานข้อมูลรวมของคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาทุกคณะเพ่ือเชื่อมโยงการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งคณะอนุกรรมการทุกคณะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ จะช่วยให้สภาการศึกษาขับเคลื่อนการด าเนินงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 



๒๒ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 4.3 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรม จิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
 นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ กรรมการและเลขานุการฯ น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาและส านึกสาธารณะ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 
 คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาและส านึกสาธารณะได้จัดท า 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาและส านึกสาธารณะ โดยอยู่ในขั้นตอนของการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามาเพ่ิมเติมให้ได้แผนปฏิบัติการฯ ที่สมบูรณ์ และ
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษาต่อไป  
 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี รองประธานอนุกรรมการฯ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
การด าเนินงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมมียุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
คุณธรรมให้เป็นพฤตินิสัย เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ให้เด็กเป็นตัวตั้ง (พัฒนาที่ตัวเด็ก) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างนิเวศของการส่งเสริมคุณธรรม เป็นการสร้างระบบนิเวศที่อยู่แวดล้อมตัวเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
เนื่องจากการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเฉพาะตัวเด็กเพียงประการเดียวไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องสร้างสภาพแวดล้อม 
ให้กับเด็กด้วย ทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นบุคคล อาทิ บิดา มารดา ผู้ปกครอง และครู รวมถึงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก อาทิ โครงการโชว์ แชร์ เชื่อมความดี เป็นเวทีให้เด็กได้แสดง
ความสามารถที่สะท้อนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม เป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรมด้วยกระบวนการโค้ช การให้เด็กได้มีสมุดพกความดี (Moral portfolio) เพ่ือสะสมความดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะการโค้ชส าหรับบุคลากรทางการศึกษา  เป็นการพัฒนาสมรรถนะ 
การโค้ชเพ่ือการบริหารส าหรับผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเสริมพลังเชิงบวกส าหรับศึกษานิเทศก์ และเพ่ือจัดการ
เรียนรู้ส าหรับครู โดยรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือในคณะอนุกรรมการฯ และ 
การด าเนินการจดัท าโครงการสนับสนุนในแต่ละยุทธศาสตร์  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการศึกษาพิเศษ 
 นายสกล กิตติ์นิธิ  รองประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การศึกษาพิเศษ น าเสนอเรื่องความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการศึกษาพิเศษ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 
 คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาพิเศษ มีภารกิจหลัก 
ในเรื่องการพิจารณาเสนอความเห็นหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ บุคคลที่
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการสภาการศึ กษาฯ  
ได้แต่งตั้งคณะท างาน ๓ คณะ เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ได้แก่ ๑) คณะท างานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๒) คณะท างานด้านการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 
และ ๓) คณะท างานด้านการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 



๒๓ 

 

 คณะท างานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ผลผลิต 
2 เรื่อง ได้แก่ 1) ดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 2) ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัด
การศึกษาส าหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม 
 คณะท างานด้านการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ได้ก าหนดผลผลิต คือ ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ด้านแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเพ่ือการมีงานท า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการในมิติต่าง ๆ 
 คณะท างานด้านการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ได้ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน
ของคณะท างานเพ่ือให้ได้ผลผลิตจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และ 2) ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ โรงเรียน
พระดาบส เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องและลงพ้ืนที่กรณีศึกษา ณ โรงเรียนพระดาบส และโรงเรียนผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 
20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และมีก าหนดจัดเสวนาวิชาการ “มิติใหม่ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต : อนาคตของ
สังคมไทย ในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 4.5 ความท้าทายปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย เม่ือสิ้นสุดแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2579  

 4.6 ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ด้วยการพัฒนาหลักสูตร 
ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  

 ๔.7 การศึกษาแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 4.8 การติดตามการด าเนินงานตามมติสภาการศึกษา 

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระเพ่ือทราบ 
ที่ ๔.๕ - ๔.๘ เป็นการด าเนินงานประจ าของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอน าเสนอในรูปแบบ
เอกสารประกอบการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการสภาการศึกษารับทราบผลการด าเนินงานของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและเห็นสมควรให้คณะกรรมการสภาการศึกษาศึกษารายละเอียดเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม วาระเพ่ือทราบที่ ๔.๕ - ๔.๘ รวม ๔ เรื่อง และหากมีความเห็น ข้อเสนอแนะ  
หรือมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมสามารถแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการรับทราบภายหลังการประชุม 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

 ก าหนดการประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป ครั้งที่ 3/2566 
 นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ แจ้งก าหนดการประชุม
ครั้งต่อไป ครั้งที่ 3/2566 คือ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.30 น. ให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  16.40 น. 

 



๒๔ 

 

นางรัชนี  พ่ึงพาณิชย์กุล 
นางปัทมา  ค าภาศรี 

นางสาวเต็มศิริ  ทรงเจริญ 
นายกัมพล  ธรรมหมื่นยอง 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

เลขาธิการสภาการศึกษา  
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


